



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๓ ภายใน ๓๐๔ ๓๐๕  
ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๑๑๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ ๑ - ๒๐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ ข่าวการประเมินบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวอังคณา เพ็ชรพัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



## ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ระดับชำนาญการ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปและ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ จึงรับสมัคร บุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

### ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

### ๓. การรับสมัคร

ผู้สมัคร ๑ ราย สามารถสมัครได้ไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง โดยให้จัดทำเอกสารสมัครตำแหน่งละ ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) โดยต้องมีรายละเอียดเนื้อหาและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด และยื่นสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเล็บมุมของ “(สมัครประเมินบุคคลและผลงาน)” กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับเป็นวันสมัคร เอกสารที่ส่งภายหลังระยะเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา เอกสารสมัครประกอบด้วย

(๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

(๒) แบบพิจารณาผลงาน

(๓) แบบการขอนำระยะเวลาสายงานอื่นมานับถือคุณ กรณีไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะแต่งตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งแต่ระยะเวลาไม่ครบตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องศึกษารายละเอียดและติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ ข่าวการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการประเมินบุคคลและผลงาน  
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด		หมายเหตุ
				กลุ่ม/ฝ่าย	สำนัก/กอง/สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
๑	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒	หน.ฝ่าย	
๒	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	หน.ฝ่าย	
๓	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	หน.ฝ่าย	
๔	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	หน.ฝ่าย	
๕	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	หน.ฝ่าย	